



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๑๔/ ๓๑๙๐

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๘๘/๑๖๘ - ๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๒๖๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอความเห็นของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. สทนช. เป็นส่วนราชการจัดตั้งใหม่ ซึ่งโครงสร้างอัตรากำลังยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และยังไม่ครอบคลุมภารกิจที่สำคัญตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ระดับลุ่มน้ำ แผนปฏิบัติการ ภารกิจด้านการวิเคราะห์กลั่นกรองแผนงาน/โครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ ส่งผลให้การขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

๒. การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งปัจจุบันได้จัดทำกฎหมายลำดับรองแล้วเสร็จจำนวนหลายฉบับ ส่งผลให้ สทนช. มีภารกิจที่ต้องขับเคลื่อนเพิ่มมากขึ้น

๓. การเกลี่ยภารกิจ และอัตรากำลังตามปริมาณงานไม่สามารถดำเนินการได้ในระดับพื้นที่ เช่น สทนช. ภาค ๒ รับผิดชอบ ๙ ลุ่มน้ำ สทนช. ภาค ๓ รับผิดชอบ ๓ ลุ่มน้ำ แต่ไม่สามารถแบ่งลุ่มน้ำให้เท่ากันได้ เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบอยู่ต่างภูมิภาคกัน รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละลุ่มน้ำที่ต้องดำเนินการเหมือนกัน อาทิ การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ การลงพื้นที่ตรวจสอบ/ติดตามการดำเนินงาน และการติดตามสถานการณ์น้ำ เป็นต้น ดังนั้น จึงเห็นควรมีข้อยกเว้นให้กับส่วนราชการที่ยังมีข้อจำกัดเรื่องปริมาณงานที่เกินกว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ และควรมีการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังจากส่วนราชการที่ถูกยุบเลิก/ตัดโอนภารกิจไปให้กับส่วนราชการที่มีภารกิจรับผิดชอบเกินกว่าอัตรากำลังที่มีอยู่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรสีห์ กิตติมณฑล)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๖๘

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : jiraphan_bo@onwr.go.th